



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๗๓

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ/รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน ใภษาสพัฒน์กิจ)/ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองที่ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ CUPT-QMS Guideline ที่ที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก โดยมีแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guideline จำนวน ๘ แนวทางหลัก (๘ Criteria ๒๘ Sub-Criteria) ที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองพัฒนาคุณภาพได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Area for Improvement ที่ได้จากการประเมิน ข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการพัฒนาของสถาบัน เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น


คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดได้
๒. การประเมินด้วยระบบใหม่เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการให้คะแนน ซึ่งกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเขียน OP ของมหาวิทยาลัยยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้การเขียน OP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรพิจารณาการจัดทำต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย เช่น จัดทำคู่มือให้เห็นภาพที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ ข้อเสนอแนะในการเขียน OP เป็นต้น
๓. เนื่องจากผลการประเมินความเป็นเลิศในระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรต้องให้ความสนใจและให้ความ ร่วมมือในการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. รับรองผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาตามลำดับ

๒. มอบให้รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณี นโสภาสพัฒนกิจ) และผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ